

ด่วนที่สุด

บัญชีแจ้งท้าย

ที่ อน ๐๐๑๗.๒/ว



ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

๑. คลังจังหวัดอุทัยธานี
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
๓. พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี
๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
๕. เกษตรจังหวัดอุทัยธานี
๖. ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
๗. ประมงจังหวัดอุทัยธานี
๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
๙. พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
๑๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี
๑๒. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
๑๓. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี
๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภัฏบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
จากการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

๑. ปัญหา : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำที่อยู่ในอันดับที่ ๓๘ เนื่องจาก ส่วนงานสังกัดกรมอาชีวศึกษามีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน กล่าวคือ สถานศึกษาบางแห่ง มีการประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษา สูงกว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง โดยไม่ได้ มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายกลับไปยังส่วนกลาง ทำให้มีงบประมาณเหลือตกเป็นพับ เป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรเชิญผู้บริหารของกรมอาชีวศึกษามาร่วมประชุมกับ คณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๒. ปัญหา : สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่ได้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณมาเป็นตัวชี้วัด ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณในระดับจังหวัด

ข้อเสนอแนะ :

๑. ควรมีข้อเสนอแนะไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า กรณีหน่วยรับงบประมาณระดับจังหวัด มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้า หน่วยรับงบประมาณในระดับจังหวัดด้วย

๒. หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม ควรมีมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามห้วงเวลาและจำนวนที่กำหนดไว้ กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ระดับจังหวัดเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายต้องมีมาตรการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณควรเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของแต่ละปีงบประมาณ

๓. ปัญหา : ระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ยื่นเสนอราคาต่ำกว่า ความเป็นจริงจนไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ เกิดการทิ้งงาน และมีโครงการที่ยังไม่สามารถ ดำเนินการต่อได้ นอกจากนี้ยังมีกรณีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเจตนาถ่วงเวลาผู้ชนะ การประมูล ทำให้การดำเนินงานโครงการที่ถูกอุทธรณ์เกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ :

๑. เห็นควรเชิญกรมบัญชีกลางมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการธิการเพื่อชี้แจงในประเด็นจำนวนโครงการที่มีการเสนอราคาและมีการทำงาน รวมถึงโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการทำงานและยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ รวมทั้งจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างไร

๒. นอกจากการกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงาน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี ควรกำหนดค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าโครงการที่มีการอุทธรณ์ และหากพบว่าเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่ชอบธรรม กลับแก้งผู้ชนะการประมูลควรมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

๔. ปัญหา : กระทบวง/กรม มักจะโอนเงินงบประมาณมาให้ส่วนราชการประจำจังหวัดในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน

ข้อเสนอแนะ : กระทบวง/กรม ควรโอนงบประมาณมาให้ส่วนราชการประจำจังหวัดตั้งเบิกจ่ายก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถตั้งเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๕. ปัญหา : จังหวัดอุทัยธานีประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมาก ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี (เขื่อนทับเสลา) คงเหลือเพียงร้อยละ ๒๐ ของเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำได้ แม้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ไม่สามารถประเมินตัวชี้วัดและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณกับปริมาณน้ำที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการทำฝนหลวง

ข้อเสนอแนะ : คณะกรรมการธิการควรเชิญผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทบวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติการฝนหลวงในภาพรวมต่อคณะกรรมการต่อไป

ความคืบหน้าในการพิจารณาประเด็นข้อสังเกต
เกี่ยวกับการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี
ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
.....

ประเด็นการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ จึงแจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้

กรณีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พบว่า ปัญหาผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำที่อยู่ในอันดับที่ ๓๘ เนื่องจากส่วนงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน กล่าวคือ สถานศึกษาบางแห่งมีการประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาสูงกว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง โดยไม่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายกลับไปยังส่วนกลาง ทำให้มีงบประมาณเหลือตกเป็นพับเป็นจำนวนมาก นั้น

ต่อประเด็นข้างต้น ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การคาดการณ์จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณจากกรณีที่ระยะเวลาของปีงบประมาณ (เริ่มต้นเดือนตุลาคม) ไม่ตรงกับระยะเวลาของปีการศึกษา (เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม) ซึ่งจำนวนงบประมาณคงเหลือในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ ๓ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้มีการคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงยังไม่ได้เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำชับให้ทุกภาคส่วนในสังกัด ประมาณการตัวเลขให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต

ด่วนที่สุด

ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่รับ... 11649

วันที่... 6 / ๒.๕. 67

เวลาคณะกรรมการติดตาม

การบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

๑๑๑๑ ถนนสามเสน

แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนของประชาชน จากการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ - วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่ต่อมาคณะกรรมการให้เลื่อนการเดินทางออกไปเป็นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจากการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าว คณะกรรมการได้รับทราบประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้จากการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี และติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต จากกรณีรถบัสทัศนศึกษาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุ โดยได้รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ยื่นต่อประธานคณะกรรมการ ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี กรณีการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ คดีจราจรที่ ๒๕/๒๕๖๗ เป็นเหตุให้ นางสาวสายใจ โมลาสาย เสียชีวิต นั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนผู้แทนสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าของคดีดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอแจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการหารือ ...

๑. กรณีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พบว่า ปัญหาผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำที่อยู่ในอันดับที่ ๓๘ เนื่องจากส่วนงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน กล่าวคือ สถานศึกษาบางแห่งมีการประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาสูงกว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง โดยไม่ได้มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายกลับไปยังส่วนกลาง ทำให้มีงบประมาณเหลือตกเป็นพับเป็นจำนวนมาก นั้น

ต่อประเด็นข้างต้น ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การคาดการณ์จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณจากกรณีที่ระยะเวลาของปีงบประมาณ (เริ่มต้นเดือนตุลาคม) ไม่ตรงกับระยะเวลาของปีการศึกษา (เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม) ซึ่งจำนวนงบประมาณคงเหลือในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ ๓ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้มีการคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงยังไม่ได้เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำชับให้ทุกภาคส่วนในสังกัดประมาณการตัวเลขให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต

๒. กรณีการยื่นเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ยื่นต่อประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี กรณีการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ คดีจราจรที่ ๒๕/๒๕๖๗ เป็นเหตุให้ นางสาวสายใจ โมลาลาย เสียชีวิต

ต่อประเด็นข้างต้น สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา ได้มีหนังสือ ที่ ตช. ๐๐๑๖.๕(๑๔)/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียนประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจราจรบริเวณ ถนนเลียบบคลอง ๖ ตะวันตก ตรงข้ามโรงงานไชนิ่งโกลด์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พนักงานสอบสวนได้รับเดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทราบว่า นายสุรรัตน์ รอดเจริญ ได้ขับขีรถยนต์กระบะตู้ทึบ มิซูบิชิ ทะเบียน ๒ ฒฐ ๕๘๓๕ กรุงเทพมหานคร มาจอดไว้ก่อนเกิดเหตุ โดยได้จอดรถยนต์ล้ำเข้ามาในช่องทางเดินรถฝั่งสวนกับทิศทางการเดินรถ และไม่ได้ตั้งสัญญาณการป้องกันไว้ เป็นเหตุให้ นางสาวสายใจ โมลาลาย ซึ่งขับขีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เอ็มเอสเอ็กซ์ ทะเบียน ๑ กถ ๗๑๙๕ นครสวรรค์ มาในทิศทางตรงเฉี่ยวชนกับส่วนของรถยนต์ที่จอดล้ำเข้ามาในช่องทาง เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ภายหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดในพื้นที่แล้ว แต่ไม่พบกล้องวงจรปิด ภายหลังจากจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เพื่อทำการอธิบายความเห็นของพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ชี้ว่าคดีดังกล่าวเกิดจากความประมาทของนายสุรรัตน์ ที่ได้ขับขีรถยนต์คันดังกล่าวมาจอดไว้ก่อนเกิดเหตุ ซึ่งจอดล้ำเข้ามาในช่องทางจราจรโดยไม่มีสัญญาณป้องกันแต่อย่างใด ซึ่งในเบื้องต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับ

ในความเห็น ...

ในความเห็นของพนักงานสอบสวน แต่ติดใจเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์เนื่องจากเกรงว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิต จะมีการดื่มแอลกอฮอล์ออกมาก่อนขับซึ่งรถจักรยานยนต์ จึงได้รอฟังผลการตรวจชั้นสูงร่างกาย จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม แล้วทราบในภายหลังว่าผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ จากเลือดน้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นจึงได้พูดคุยเรื่องค่าเสียหายกัน โดยทางฝั่งของ นายสุรรัตน์ตกลงที่จะชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยจะได้รับเงินค่าชดเชย จากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (รถยนต์ของตนเองคันที่เอาประกันภัย) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจะชดใช้เยียวยาส่วนตัวเพิ่มเติมจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และซ่อมแซม รถจักรยานยนต์คืนให้กับผู้เสียหาย ซึ่งนายสุรรัตน์แจ้งว่าได้ผ่อนชำระให้ครอบครัวผู้เสียหายเรื่อยมา แต่ในส่วนบริษัทที่จัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของนายสุรรัตน์ ยังไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

สำหรับความคืบหน้าของคดีนี้ พนักงานสอบสวนได้ทำสำนวนการสอบสวน เสนอผู้บังคับบัญชา มีความเห็นส่งฟ้องผู้ต้องหา ส่งพนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตามข้อ ๒ คณะกรรมการไต่ถามคดีได้มีหนังสือ เรียนนายอำเภอลานสัก กำนันตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และผู้ร้อง ทราบอีกทางหนึ่ง ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายอลงกต วรกี)

ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ
วุฒิสภา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๗ - ๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ senate.hoc6@gmail.com